



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์พิมพ์ชัดลึก ฉบับประจำวันที 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หน้า 20 มูลค่าข่าว 435,600.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

**รู้ยัง!!**

# โขนจ๊ว

## สาธิตฯประสานมิตร

หลายปีที่ผ่านมาการแสดงโขน ถือเป็นหนึ่งในมหกรรมการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่คนไทยเฝ้ารอ ยิ่งนานวันโขนรามเกียรติ์ที่มีความสวยงาม ล้นดู ขวนคิดตาม กลับกลายเป็นการแสดงชั้นสูงที่หาชมได้ยาก ทั้งบุคลากรในแวดวงการแสดงโขน ทั้งตัวนักแสดง และนักดนตรีเริ่มมีอยู่จำกัด ในขณะที่เทคโนโลยีหมุนโลกให้เร็วขึ้น การละเล่นแบบไทยๆ ก็เลือนหายไปกับกาลเวลา พร้อมๆ กับการเข้ามาของกิจกรรมใหม่ๆ ที่เปลี่ยนวิถีการบริโภค การใช้เวลาว่างของคนในยุคนี้ไปแบบพลิกฝ่ามือ

การปลูกฝังภูมิปัญญา และศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กๆ จึงเป็นเป้าหมายหนึ่งของกระบวนการวางระบบการศึกษาเรียนรู้ของหลายๆ สถาบันในประเทศไทย และกว่า 36 ปีแล้ว ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ได้บรรจุหลักสูตรการเรียนโขน เข้าเป็นหนึ่งในวิชาภาคบังคับในระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยมุ่งหวังที่จะสืบต่อ สื่อสาร และสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย ขยายองค์ความรู้ด้านการแสดงโขนให้เป็นที่รู้จัก ทั้งในกลุ่มเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และ



ผู้ที่สนใจการแสดงโชว์ให้มีโอกาสได้ชื่นชมเป็นประจำทุกปี

ภายใต้ชื่อ "โชว์จิตสาธิตประสานมิตร" เด็กตัวเล็กๆ อายุ ตั้งแต่ 6 ปีที่มีความสนใจการเล่นโชว์ จะเข้ามาฝึกเรียนโชว์ตั้งแต่ ระดับแรกเริ่ม ไต่บันไดจากนักแสดงตัวเล็ก สู่บทบาทของ ยักษ์ ลิง และ พระ ตามชั้นปี และประสบการณ์ที่สูงขึ้น นอกจากนี้จะได้ฝึกวิชานาฏศิลป์ไทยแล้ว เด็กๆ กลุ่มนี้ยังใช้จินตนาการในเรื่องเรื่องของวรรณคดีรามเกียรติ์ ค่อนข้างไปกับการฝึกอย่างหนัก ถึงกับมีคำกล่าวไว้ว่า เด็กๆ ในรัฐประตมสาธิตประสานมิตรแทบจะทุกคน หลงไหลและชื่นชอบวรรณกรรมไทยอย่างรามเกียรติ์ มากกว่าการ์ตูนแอนิเมชันจากต่างประเทศเสียด้วยซ้ำ

และในปีนี้ ความยิ่งใหญ่ของการจัดแสดงโชว์สาธิต ที่ถูกเรียกขานกันว่า การแสดงโชว์เฉลิมพระเกียรติ รามเกียรติ์ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ บนเวทีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เด็กๆ ในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จะรับบทบาทในการแสดงโชว์รามเกียรติ์ ชุดศึกอินทรีขีด ภาคที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องราวสนุกๆ ของรณพักตร์โอรสของทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงลงกา ยักษ์ตนนี้สามารถรบชนะพระอินทร์ จนได้รับนามใหม่ว่า "อินทรีขีด" และกำลังจะเปิดศึกบทใหม่ กับพระลักษมณ์ ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระราม

การแสดงโชว์เฉลิมพระเกียรติ เป็นการแสดงประจำปีที่จัดต่อเนื่องกันทุกปีการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และสมาคมผู้ปกครองและครูซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่เป็นส่วนประกอบของหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ และการแสดงบนเวทีจริง เป็นบูรณาการเรียนรู้อะไรและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการแสดงจริงให้กับนักเรียนทุกคน กว่า 900 ชีวิตที่ฝึกซ้อมมากกว่า 3 เดือนเต็ม และใช้เวลาแสดงจริงกว่า 4 ชั่วโมง

การแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่เวลา 10.00 น. และ 16.00 น. ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่หน้างาน โดยจำหน่ายในราคา 1,200 / 800 และ 500 บาท